



ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็กและสตรี

ประเภทโครงการ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลป่าซาง

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวได้กลายเป็นปัญหา ด้านสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนในสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ และไม่ใช่เรื่องส่วนตัว อีกต่อไปแล้ว รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรงและลงโทษ เยียวยา พิณฟู ผู้ถูกกระทำ ความรุนแรง รวมทั้งส่งเสริมให้สังคมรอบข้างได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาร่วมกัน ความคิดริเริ่ม เนื่องจากการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการจัดโครงการใหม่ที่ป้องกันและลดปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งปัจจุบัน ปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเป็นภัยเงียบที่เป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างมาก

ดังนั้น ในการจัดโครงการในครั้งนี้เราสามารถช่วยป้องกันและลดปัญหาดังกล่าวได้มากขึ้น และทำให้ครอบครัวได้รับรู้บทบาทของตนเองว่าควรปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัวอย่างไร เพราะเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่อง ละเอียดย่อมเป็นอยู่อย่างมากมาย ซึ่งหลายๆ ครั้งที่เกิดปัญหา คนนอกอาจจะมองเป็นแค่เรื่องภายในครอบครัว คนนอกไม่สามารถ ไปยุ่งเกี่ยวได้ ดังนั้นเราจึงต้องทำให้คนในชุมชนและสังคมมองมุมใหม่ว่าเรื่องภายในครอบครัวก็จริง แต่เราสามารถให้ความ ช่วยเหลือและปรึกษาได้ โดยเราจะจัดตั้งเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน ครอบครัว โดยเน้นให้ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังในปัญหาดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ความตระหนัก และความร่วมมือแก่กลุ่มเป้าหมาย ในการป้องกัน เฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งสามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา และการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
- ๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐

รูปภาพประกอบการทำกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศสำหรับเด็กและสตรี



รูปภาพประกอบการทำกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามารยาทต่อเด็กและสตรี



รูปภาพประกอบการทำกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามารยาทต่อเด็กและสตรี

